

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Hybrid)

Safety Committee

วันที่จัด รุ่น 125: วันพุธที่ 8 - วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565

เวลา 09:00 - 16:30 น.

รับจำนวน 20 ท่าน

(Offline) สมาชิก: (สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี,หน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ)

2,800 + 196 (VAT 7%) = 2,996บาท

(Offline) บุคคลทั่วไป:

3,300 + 231 (VAT 7%) = 3,531 บาท



(Online) สมาชิก: (สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี,หน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ)

1,500 + 105 (VAT 7%) = 1,605 บาท

(Online) บุคคลทั่วไป:

1,800 + 126 (VAT 7%) = 1,926 บาท



จากประกาศกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 กำหนดให้นายจ้างดำเนินการในการบริหาร และการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสมควรให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ซึ่งสถานประกอบกิจการที่ถูกบังคับได้แก่ เหมืองแร่ เหมืองหิน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมีการผลิต การต่อเรือ การให้กำเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น การก่อสร้าง การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้า สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถาบันทางการเงิน สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุน 1-12 กิจการ อันตามที่กระทรวงฯ ประกาศกำหนด

ดังนั้นสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นหน่วยฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง เป็นหน่วยฝึกอบรมของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ได้รับการรับรอง 3 ระดับ คือ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ทะเบียนเลขที่ จป.๖๒-๐๑๘ จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมให้สอดคล้องกับประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานในครั้งนี้อย่าง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

โดยสถานประกอบกิจการที่ถูกบังคับให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ คือ กิจการเหมืองแร่ เหมืองหิน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ได้แก่ กิจการที่มีการผลิต การต่อเรือ กิจการผลิตพลังงานหรือแปลง หรือจ่ายไฟฟ้า การก่อสร้าง การขนส่งคนโดยสาร หรือสินค้า สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ และเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการทุกคน ทุกระดับ ตามประเภทกิจการที่กฎหมายบังคับ

หลักฐานประกอบการสมัครเข้าอบรม

- สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง คปอ.
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หลักสูตรขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

วันที่หนึ่ง (ทดสอบก่อนอบรม)

หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงาน และความปลอดภัยนอกงาน

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

(ก) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่สอง (ทดสอบหลังอบรม)

หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(ก) การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน

(ข) การสำรวจความปลอดภัย

(ค) การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

(ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

(จ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

(ฉ) การประชุมและการติดตามงาน



อบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการรับรองจากวิทยากร

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน